



Janu คำนุ้ย

สวนสัตว์ - ไนท์ซาฟารีทางโครทางมัน "โสภณ" เร่งเครื่อง ชม.-เล็งเปิดไนท์ซู

พร้อมเต็มที่ แต่เมื่อมีมติให้กลับไปอยู่กับ อพท.เช่นเดิม ก็จะทำให้องค์การสวนสัตว์ไม่ต้องพะวงในการบริหารงานที่มีอยู่เองแล้ว ด้วย และแท้จริงแล้วทั้ง 2 องค์กรก็ตั้ง ขึ้นบนวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน สวนสัตว์เน้น ให้บริการสังคม ขณะที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มุ่งบริหารแบบองค์กรธุรกิจ

นายโสภณกล่าวว่า นับจากนี้จะมุ่งเน้น การพัฒนาองค์การสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การไปลงทุนสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่อุบล ราชธานีในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ที่จะเป็นแหล่ง เชื่อมโยงตลาดทางการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงกับแหล่ง ท่องเที่ยวของประเทศลาวเช่นน้ำตกคอน พะเพ็งและน้ำตกหลี่ผี และกัมพูชาได้ รวมทั้งการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและมากพอสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สวนสัตว์เป็น แหล่งรวมกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่ไม่ได้ เน้นเพียงการชมสัตว์ แต่เป็นกิจกรรมบันเทิง ที่หลากหลายโดยปีงบประมาณ 2551 องค์การสวนสัตว์ตั้งเป้ารายได้ 318 ล้านบาท

"เราจะเน้นนำการแสดงจากต่างประเทศมาแสดง ประสานเอกชนเข้ามาร่วม จัด ดำเนินการตลาดต่างประเทศเพื่อบรรจุ สวนสัตว์เป็นหนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวของ ตลาดต่างๆ เช่นฮ่องกง จีน ยุโรป อเมริกา ที่เราสนใจจะต้องประสานกับบริษัททัวร์ทั้ง ในและต่างประเทศ"นายโสภณกล่าว

สำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่ นั้น นาย



โสภณกล่าวว่า ได้เสนอแผนงานให้ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ชุดใหม่รับ ทราบเพื่อเป็นการต่อยอดเรื่องแผนการ ตลาดเพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนที่เข้าไป โดยจะพัฒนาสวนสัตว์กลางคืน(Night Zoo) ขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ใช้ทรัพยากร และสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ 531 ไร่ เพียงแต่เพิ่ม กิจกรรมในเวลากลางคืน เชื่อว่าจะได้รับความนิยม และเชื่อว่าจะทำได้ดีกว่าสวนสัตว์ กลางคืนที่สิงคโปร์และที่อื่นๆ เพราะได้ เปรียบเรื่องทิวทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็น เชิงเขาและป่าเบญจพรรณ และยังมีควม พร้อมด้านเครือข่ายสวนสัตว์ทั่วโลกพร้อมให้ การสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดการ และ การบริหาร คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปีนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อแข่งขันกับเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เพราะต่างก็เป็นหน่วยงานของ

รัฐ แต่เป็นกิจกรรมเสริมของสวนสัตว์ที่ตั้งใจ ไว้เดิม และปัจจุบันทดลองดำเนินการที่สวน สัตว์ดุสิตได้ผลดี

ด้านนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่ากำลังเร่ง ดำเนินการสร้างรายได้ของปีนี้ได้ 60 ล้าน บาทตามที่วางไว้ แม้ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา รายได้ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ คือมี 25 ล้าน บาทจากที่ตั้งไว้ 30 ล้านบาท เพราะ ผลกระทบจากภาวะมลพิษ แต่ขณะนี้รถไฟ รางเดี่ยวเปิดให้บริการแล้ว และเปิดให้ บริการรถวิบากขนาดเล็ก และยังจะเพิ่ม พื้นที่เพื่อการผจญภัย ก่อสร้างในพื้นที่ 5 ไร่ ใช้งบประมาณราว 20 ล้านบาท เปิดบริการ พ.ค.นี้ด้วย

■ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทยเผยเดินทางเต็มที เร่งเครื่อง พัฒนาสวนสัตว์ไทยหลังกรม.ยกเลิกให้ บริหารไนท์ซาฟารี ซึ่งทำให้ไม่ต้องพะวงที่ จะเดินทางบริหารสวนสัตว์เร่ง ทั้งต้นสวน สัตว์อุบลฯ และทุ่งนุญที่เชียงใหม่เพิ่ม แยม อาจมี "ไนท์ซู"

หลังจากคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน มีมติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2550 และ 22 ม.ค.2551 ที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้มาอยู่ในความดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดูแลไปพลางก่อน มาเป็นให้องค์การ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) เป็นผู้ดูแลโครงการ นี้เช่นเดิมนั้น

นายโสภณ คำนุ้ย ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระ ราชราชูปถัมภ์ เปิดเผย "พลเมืองเหนือ" ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่จะดำเนินงานให้มีความ ชัดเจน เพราะเมื่อเริ่มเป็นนโยบายให้ องค์การสวนสัตว์เข้าดำเนินการ ก็มีความ

ต่างตัวป้องประกันสังคม กัดกันเข้ากองทุนเงินทดแทน

■แรงงานต่างด้าวชาวไทยใหญ่ซึ่งได้รับ อุบัติเหตุจากการทำงานถึงอัมพาตฟ้อง ศาลปกครอง กรณีสำนักงานประกัน สังคมออกประกาศปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิ ในกองทุนเงินทดแทน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ศาล ปกครองเชียงใหม่ แรงงานต่างด้าวชาว ไทยใหญ่ 3 คน เดินทางเข้ายื่นฟ้องสำนั กงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม ต่อศาลปกครอง เชียงใหม่ ว่าได้ออกคำสั่งไม่ชอบด้วย กฎหมายด้วยประกาศที่ปฏิเสธการเข้าถึง สิทธิในกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง

โดยนายสมิตร์ชัย หัตถะสาร

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและฟื้นฟูชุมชน ท้องถิ่นกล่าวว่า 1 ใน 3 ผู้ฟ้องคดีนี้คือนาง หนุ่ม ไหมแสง แรงงานชาวไทยใหญ่จากรัฐ ฉาน ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง โรงแรมชื่อดังจนพิการถึงขั้นเป็นอัมพาต โดยนางหนุ่มได้เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่มานาน แล้ว และเมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดให้ ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานเมื่อปี 2547 ก็ได้ขึ้น

ทะเบียน มีใบอนุญาตทำงาน แต่เมื่อประสบ อุบัติเหตุสำนักงานประกันสังคมได้ให้นาย จ้างจ่ายค่าชดเชยให้เป็นเงินเดือนละ 2,400 บาทต่อเดือน 15 ปี แต่กรณีของนางหนุ่ม เป็นการพิการตลอดชีวิต นางหนุ่มจึงยื่น คำร้องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงิน ทดแทนตามสิทธิของลูกจ้าง แต่เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือเวียน

ของสำนักงานประกันสังคมว่าแรงงาน ต่างด้าวที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน ทดแทนจะต้องมีใบสำคัญคนต่างด้าวและ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบด้วย ซึ่ง ประกาศนี้ทำให้แรงงานที่เข้ามาก่อนหน้านี้ นโยบายจดทะเบียนแรงงานข้ามชาตินับ แสนคนเข้าไม่ถึงกองทุนนี้เพราะไม่มีใบ สำคัญคนต่างด้าว จึงมาฟ้องศาล ปกครองให้พิจารณาถึงประกาศดังกล่าว ว่าเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ชัดต่อการลงนามอนุญาตแรงงานว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อ ให้แรงงานทุกคนเข้าถึงการดูแลอย่าง เท่าเทียม